

## ประเด็นการชี้แจง

### เรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่กลุ่มสุราและยาสูบ

#### กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

\*\*\*\*\*

#### คำถาม

รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีอัตราภาษีใหม่กลุ่มสุรา-ยาสูบ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไวน์ ที่จะปรับเกณฑ์ยกเว้นการเก็บภาษีตามฐานมูลค่า ในประเด็นดังนี้

๓.๑ การปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกขวดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทนั้น ไม่เป็นไปตามหลักความเป็นธรรม อีกทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าย่อมแปรผันตามราคาอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะใช้ราคาเป็นเกณฑ์ยกเว้นภาษีตามมูลค่า

๓.๒ การที่รัฐให้เหตุผลว่าการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตไวน์ภายในประเทศ ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะขัดต่อข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ห้ามใช้มาตรการใด ๆ ในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากการแข่งขันของสินค้าต่างประเทศ

๓.๓ การสร้างระบบการจัดเก็บภาษีที่เอื้อให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ อาจถูกคู่ค้าต่างชาติกล่าวหาว่าเป็นการกีดกันทางการค้าได้

ที่มาคำถาม : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๕ กันยายน ๒๕๖๐

#### คำตอบ

กรมสรรพสามิตขอเรียนชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด ๗ ฉบับให้เป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าภาษีให้กับผู้ประกอบการและประชาชน (Revenue neutral) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี และสำหรับสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ จะคำนวณภาษีจากผลรวมของภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ ซึ่งในขณะนี้กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการกำหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกแนะนำขวดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สำหรับสุราบางประเภทตามข้อสังเกตของ รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ นั้น เป็นวิธีการที่สามารถทำได้และเป็นธรรม เนื่องจาก

สินค้าประเภทเดียวกันที่มีราคาขายปลีกแนะนำต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท ทั้งในและต่างประเทศ จะถูกจัดเก็บในอัตราภาษีเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้สุราประเภทดังกล่าวเข้ามาสู่ระบบภาษีมากขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าลดลง เห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมา การใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายและกำหนดให้ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายที่ต่ำกว่า ๖๐๐ บาท มีอัตรามูลค่าเป็น ๐ ส่งผลทำให้วินที่เคยหลีกเลี่ยงภาษีเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับความคุ้มครองที่จะขัดต่อข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) นั้น ไม่ถือเป็นการปกป้องสินค้าในประเทศ เนื่องจากสินค้าประเภทเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ ที่มีราคาขายปลีกแนะนำต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท จะถูกจัดเก็บในอัตราเดียวกัน ซึ่งสร้างความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้สุราบางประเภทที่หลีกเลี่ยงระบบภาษีเข้าสู่ระบบในที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการกำหนดอัตราภาษีสุรา/ยาสูบใหม่ เพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

\*\*\*\*\*